

Đảng ủy coffee đề giờ các chi bộ

TỈNH ỦY NGHỆ AN

*

Số 13-CT/TU

106
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thành phố Vinh, ngày 05 tháng 7 năm 2017

ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC VINH

ĐẾN Số 279
Ngày 11 tháng 7 năm 2017

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, là nơi trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp, phân công, kiểm tra và quản lý sàng lọc đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động rất quan trọng có vai trò, tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đảng viên, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ.

Sau 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương về "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và 5 năm thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về "nội dung sinh hoạt chi bộ" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09), cấp ủy đảng các cấp đã quan tâm việc triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Các chi bộ đã quan tâm thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhiều nơi đã thực hiện sinh hoạt chi bộ thống nhất vào ngày mùng 3 hàng tháng. Duy trì và tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, thực tiễn đa dạng hơn. Nội dung sinh hoạt cơ bản đã thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, bước đầu đã răn đe, cảnh báo tình trạng tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt chưa sâu, thiếu tính giáo dục, tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình yếu. Một số nơi cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa chu đáo, thiếu trọng tâm,

trọng điểm. Sau khi ra nghị quyết, một số chi bộ chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Một số chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Tình hình đó làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, làm giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ chi bộ.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, suy thoái về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; có trường hợp đảng viên đã xuất hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số nơi trong sinh hoạt chưa cập nhật phổ biến đầy đủ thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội chưa kịp thời; một số cấp ủy, chi bộ còn buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; tinh thần tự phê bình, phê bình, ý thức tổ chức, kỷ luật của một số đảng viên chưa cao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu nội dung Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09, coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đồng thời coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại chi bộ, tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

2- Chú trọng chuẩn bị tốt nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, cùng với chủ đề sinh hoạt chi bộ do Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên định hướng các chi bộ cần xác định rõ nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình đặc điểm chi bộ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; thực hiện có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề để nội dung sinh hoạt được phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng trong công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

3- Tăng cường dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí thật cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ... để chi bộ lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên. Qua đó phát huy năng lực, sáng kiến, nhiệt huyết của đảng viên và trí tuệ của tập thể. Dân chủ trong điều hành cuộc họp, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình nhằm đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính

trị, xã hội; bảo đảm thực hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của Đảng.

4- Thực hiện tốt công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ. Thay thế kịp thời những cán bộ năng lực yếu, vi phạm kỷ luật, không có tín nhiệm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới công tác tập huấn cho chi ủy như: Hướng dẫn kỹ năng phát hiện, xử lý giải quyết các tình huống phát sinh tại địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên tại các khối, xóm, đơn vị chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ.

Phân đầu 80% khối trưởng, xóm trưởng, trưởng bản là đảng viên và tham gia chi ủy của chi bộ.

5- Các cấp ủy cấp trên, đặc biệt là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Coi trọng sơ kết rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, uốn nắn kịp thời những nơi thực hiện chưa tốt. Cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của cấp ủy cấp trên và các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. Quan tâm hơn đối với các chi bộ ở nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng đặc biệt khó khăn.

6- Thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy, cán bộ theo dõi cơ sở của cấp ủy cấp trên định kỳ tham gia dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

- Đối với cấp ủy cấp trên cơ sở: Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành và cán bộ theo dõi, phụ trách cơ sở định kỳ một tháng ít nhất một lần tham dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách, đặc biệt là các chi bộ có vấn đề cần quan tâm chỉ đạo.

- Đối với cấp tỉnh: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, đơn vị của các ban, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy sắp xếp và bố trí lịch tham dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách ít nhất một quý một lần.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kế hoạch để các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ các cơ sở ở địa bàn, lĩnh vực phụ trách, nhất là tại các đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng gợi ý kiểm điểm hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và những nơi cần quan tâm chỉ đạo.

7- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ nội dung Chỉ thị này để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế cán bộ phụ trách địa bàn, đơn vị trong đó quy định rõ trách nhiệm việc theo dõi, hướng dẫn, thông tin, định hướng về tư tưởng và dư luận, tham mưu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

8- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng liên quan ở cấp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng năm gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ để thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương (b/c),
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các huyện, thành, thị ủy; đảng ủy trực thuộc,
- Các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (25 bản),
- Chánh, Phó CVP Tỉnh ủy (KT, TH),
- Phòng Tổng hợp (đ/c Vinh),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Xuân Sơn